

สรุปผลการประชุม  
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
ครั้งที่ ๓  
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘  
ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ประชุมพิจารณากรอบการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญต่อจากการประชุมครั้งก่อน โดยในวันนี้เป็นการพิจารณากลไกที่มีประสิทธิภาพในการปรับโครงสร้างและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน และป้องกันการบริหารราชการแผ่นดินที่มุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาว ตามมาตรา ๓๕ (๗) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังต่อไปนี้

๑. การปรับโครงสร้างและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน

ที่ประชุมเห็นควรกำหนดให้รัฐจัดโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน (inclusive growth) เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผูกขาดตัดตอนทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประชาชนและประเทศชาติในภาพรวม

๒. การป้องกันการบริหารราชการแผ่นดินที่มุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองในร่างรัฐธรรมนูญ

ที่ประชุมเห็นควรแยกพิจารณาออกเป็น ๒ ส่วน ในส่วนการป้องกันนั้น ควรกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและข้อมูลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินต่อสาธารณะ โดยต้องให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยสะดวกและไม่เสียค่าใช้จ่ายตามหลักความโปร่งใสและรับผิดชอบ และอาจนำระบบ social contract มาประยุกต์ใช้กับการจัดทำนโยบายของฝ่ายการเมือง โดยการจัดทำนโยบายต้องเป็น scientific base โดยมีการศึกษาผลกระทบต่างๆ ของนโยบายหลักที่จะเสนอต่อประชาชนในการหาเสียงเลือกตั้งที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบต่อภาระทางการเงินการคลังของรัฐและผลกระทบอื่นอย่างรอบด้าน และมีการประกาศผลการศึกษานั้นอย่างเป็นทางการในฐานะสัญญาประชาคมที่ฝ่ายการเมืองมีต่อประชาชน ส่วนการนำนโยบายไปปฏิบัตินั้น องค์กรตรวจสอบที่มีอยู่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว แต่อาจต้องเชิญองค์กรเหล่านั้นมาชี้แจงเพิ่มเติมว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่อย่างไร

นางสาวดวงจิตร์ ก่อเจริญวัฒน์  
วิทยากรเชี่ยวชาญ  
ผู้สรุปผลการประชุม

นายปกรณ์ นิลประพันธ์  
เลขานุการกรรมการ คนที่หนึ่ง  
ผู้ตรวจทาน